



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอารีย์ สุริยะ	ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	อารีย์ สุริยะ
๒	นายสมนึก จันทร์หอม	รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น	สมนึก จันทร์หอม
๓	นายสุทธิพร สุภา	เลขาธิการสภา อบต.ม่อนปิ่น	สุทธิพร สุภา
๔	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๕	นางบัวคำ อะกะเรื่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บัวคำ อะกะเรื่อน
๖	นายวิชัย ชัยวงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	วิชัย ชัยวงค์
๗	นายธนศ วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธนศ วิริยะ
๘	นายสากล ธรรมรงค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	สากล ธรรมรงค์
๙	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๑๐	นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	เยาวเรศ ปัญจะเรือง
๑๑	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สุกัญญา มะลิแก้ว
๑๒	นายสวัสดิ์ สุกิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุกิน
๑๓	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๑๔	นายสมนึก คำเรือน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	สมนึก คำเรือน
๑๕	นายวีระศักดิ์ สุก่า	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	วีระศักดิ์ สุก่า
๑๖	นางดวงดาว เขื่อนแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ดวงดาว เขื่อนแก้ว
๑๗	นายไพศาล จำรัสศรีไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ไพศาล จำรัสศรีไพร
๑๘	นายธนัญชัย จำรัสศรีไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ธนัญชัย จำรัสศรีไพร
๑๙	นายเอกภาค จันทรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	เอกภาค จันทรา
๒๐	นายศรีนวล สมแสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	ศรีนวล สมแสง
๒๑	นายสี รัตนธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	สี รัตนธรรม
๒๒	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๒๓	นายอาจหาญ จตุรพรไพโร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	อาจหาญ จตุรพรไพโร
๒๔	นายอภิสิทธิ์ ชลธารพนา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อภิสิทธิ์ ชลธารพนา
๒๕	นายอริป ภัทรบรรพต	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	อริป ภัทรบรรพต

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายมณฑิร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ลากิจ
-	-	-	-
-	-	-	-



## ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายการุณ รัตนธรรม	นายก อบต.ม่อนปิน	การุณ รัตนธรรม
๒	นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์	รองนายก อบต.	ทักษิณ นิติกุลวรรักษ์
๓	นายนิคม ปิ่นหอม	รองนายก อบต.	นิคม ปิ่นหอม
๔	นางแสงเทียน สังขวรรณ	เลขานุการนายกอบต.	แสงเทียน สังขวรรณ
๕	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๖	นายภณัย จันทะการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ภณัย จันทะการ
๗	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกร	วสันต์ ศรีสนอง
๘	นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	พรวิไลกร ไชยพงศ์
๙	นางสาวอรพิน ดวงดำ	นักวิชาการคลัง	อรพิน ดวงดำ
๑๐	นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม	ยิ่งยง พงศ์นิรันดร์

## ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินมาประชุม จำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุมแล้ว จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเข้านั่งตามที่ได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้านั่งประจำที่นั่ง)

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดิคณณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ซึ่งประธานสภาฯ ได้ขออนุญาตทางนายอำเภอฝางเพื่อที่จะเปิดการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในการขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดในสมัยประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงชื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งได้ตรวจดูในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มาประชุม จำนวน ๒๕ คน ลาประชุม ๑ คน คือ นายณเดชน์ สมน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ ลากิจ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครบองค์ประชุมแล้วจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ในวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ได้อนุญาตแทรกในระเบียบวาระของทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเพื่อจะไม่ใช่เป็นการรบกวนในการประชุมของทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ทางประธานสภาจึงได้ให้อนุญาตทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุมได้เริ่มก่อนที่จะเข้าสู่วาระในการประชุมของทางสภาของเรา ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

**นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ในวันนี้ได้มีวาระแทรกต้องขออนุญาตในการใช้เวลาหนึ่งครั้ง ซึ่งได้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของกรมป่าไม้ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ชม. ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๒๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในหนังสือได้มีการแจ้งว่าให้หน่วยบริหารและหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมให้หน่วยงานบริหารและหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น พร้อมให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ขอส่งโครงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

๑. คำขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ป.ส.๑๓)
๒. แผนที่ google map แสดงบริเวณที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของกรมป่าไม้
๓. รายละเอียดโครงการที่ขอประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดกาโครงการรายละเอียดงบประมาณ พร้อมแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔. รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
๕. แผนที่แสดงภูมิประเทศ

๕.๑ แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐



๕.๒ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรฐานตามความเหมาะสม

๕.๓ แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านันตั้งอยู่
๗. กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่นๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย
๘. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์(กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่)ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี

โดยจัดส่งเอกสารข้อ ๑ และข้อ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และเอกสารข้อ ๓-๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในเบื้องต้นผมได้จัดทำโครงการแล้ว โดยมีผู้เห็นชอบโครงการ จะมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม นายเสถียร คำชุม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา นายณรงค์ ยืนสา และมีท่านสาธารณสุขอำเภอฝาง นายวรวิวัฒน์ เดชวงค์ยา และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น นายการุณ รัตนธรรม และผู้เห็นชอบคนสุดท้ายก็คือ นายอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา ซึ่งตรงนี้การนำเสนอโครงการ ได้ลงลายมือชื่อแล้วทุกท่าน ตอนนี้อยู่เหลือในข้อเดียวคือ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านันตั้งอยู่ ซึ่งในรายละเอียดตามแผนที่ในเอกสารครับ และในจอโปรเจคเตอร์จะเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการแสดงแผนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำแม่ฝาง ท้องที่บ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอได้แจ้งว่าเขตที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุมอยู่นอกพื้นที่ป่าสงวนแต่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าสงวน ท่านได้บอกว่ก็ต้องขอยุ่เพราะว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อน เพื่อไม่ให้ผิดพลาด ในเขตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช้ร่วมกับหมู่บ้าน บ้านม่วงชุม จำนวน ๓๐ ไร่ ผมได้เข้าไปปรึกษาทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงชุม ท่านได้บอกว่ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ นี้จริงๆแล้วต้องขออนุญาตท่านนายอำเภอฝาง ทางภาครัฐมีหนังสือให้ต้องทำเราต้องทำตามระเบียบ เพื่อความแน่นอนและชัดเจน เป็นการขอย้อนหลังไปใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอย้อนหลังไปในปี ๒๕๔๐ ในปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาเราได้ทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะมีอาคาร มีบ้านพักข้าราชการ มีห้องต่างๆ มีบริเวณที่จอดรถ ห้องประชุม ห้องน้ำ ฯลฯ และที่ได้ก่อสร้างดำเนินการมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับภายในอนาคตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุมจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม เป็นเขตติดต่อกับแนวชายแดนประเทศพม่า มีพื้นที่จากทางประเทศพม่าเข้ามาให้บริการเยอะมาก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อจากทางเดินหายใจทุกโรค ทางรัฐจึงได้ให้งบประมาณในส่วนนี้มา ซึ่งทางท่านสาธารณสุขอำเภอได้เกรงว่างบประมาณตัวนี้จะตกไปจำนวนห้าแสนกว่าบาท จะได้มีการยื่นขอเพื่อขอใช้พื้นที่ป่า ซึ่งมาวันนี้จึงได้นำเสนอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เห็นชอบ อันที่จริงแล้วแล้วที่แรกนั้น ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขอเพราะว่าได้อยู่ห่างจากพื้นที่ป่าสงวน พอดีว่าทางท่านสาธารณสุขอำเภอได้ย้าว่าให้ขออนุญาตไปก่อน เพราะว่าเกรงว่าเส้นแนวเขตอาจจะไม่ชัดเจน ในวันนี้จึงได้มาขอมติจากที่ประชุมทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบกับเอกสารที่จะแนบไปให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดต่อไป ขอชี้แจงไว้เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ก่อนอื่นนั้นขอนำเรียน



ปรึกษาทางท่านประธาน ในเรื่องของเอกสารที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ได้นำเสนอมา ขอให้ทางผู้อำนวยการได้นำเอกสารฉบับนั้นให้ทางสมาชิกสภาได้ดูด้วยครับ เพราะว่าทางสมาชิกสภาของเราไม่ได้รับเอกสารสักคนเลยนะครับ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอบนโปรเจคเตอร์ ในกาที่จะมีการร่วมกันพิจารณานั้นขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเอกสารให้กับทางสมาชิกสภาด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ตอนนี้ได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนคะว่าจะให้รับทราบก่อน หรือว่าจะให้มติดเห็นชอบเลย เพราะว่าจะต้องมีในเรื่องของเอกสาร ถ้าเห็นชอบจะต้องขอในเรื่องของเอกสารเพิ่มเติม ตอนนี้กำลังติดต่อกับทางท่านนิติกรอยู่คะคะว่าจะเห็นชอบหรือว่าจะให้รับทราบก่อน มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

### **นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตรงนี้ที่ขอใช้พื้นที่เอาเฉพาะพื้นที่นี้ที่แยกออกจากของหมู่บ้านเนื้อที่ ๖ ไร่กว่านี้เป็นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม เลยใช่ไหมครับ

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

### **นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกสภาครับ ที่จริงแล้วทางหมู่บ้านนั้นได้ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ให้ใช้ร่วมกับทางหมู่บ้านในจำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ไม่จำเป็นว่าจะใช้เนื้อที่เท่าไร คือว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือเป็นพื้นที่ซบซ้อนกัน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม นั้นจะอยู่ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ แต่ว่าในหนังสือฉบับนี้ต้องมีเส้น ผมก็เลยได้มีการขีดเส้นเองเพื่อให้ทางป่าไม้ได้ดำเนินการ เขียนแผนที่นี้ออกมาให้ ผมก็ได้ไปติดต่อกับหัวหน้าป่าไม้แล้วครับ ไม่ได้ทำเองและให้ทางป่าไม้ได้ดำเนินการให้เพียงแต่ว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ได้ขีดพิกัดให้ทางป่าไม้ คือบริเวณรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม นั้นจะประมาณ ๖ ไร่ครึ่งจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันใน ๓๐ ไร่ เดียวในเอกสารนี้ผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอกสารให้

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### **นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตสอบถามทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ในส่วนที่จะให้รับทราบหรือจะให้เห็นชอบจะเป็นในเรื่องของพื้นที่จำนวน ๖ ไร่หรือจะให้เห็นชอบทั้ง ๓๐ ไร่

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

### **นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกสภาครับ ที่ขอความเห็นชอบนี้คือพื้นที่จำนวน ๖ ไร่ครึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด ๓๐ ไร่ ที่ได้เอาแบบมาพร้อมกันเพื่อให้ได้เห็นความชัดเจนว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม อยู่ในพื้นที่ของ ๓๐ ไร่ แต่ที่ขอใช้นั้นพื้นที่ ๖ ไร่ ๑ งานครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

#### นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ในส่วนของพื้นที่ ๖ ไร่นี้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ได้ขอร่วมใช้กับทางชุมชนยังไม่ได้แยกเอกเทศออกไปใช้หรือไม่ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

#### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม การดำเนินการต่าง ๆ นั้นยังต้องชี้มติจากทางชุมชน เช่นอย่างที่ผ่านมา ได้มีในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยมีการมาจัดแยะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ในปีที่ผ่านมา ได้มีการขออนุญาตที่จะสร้างแนวรั้วในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่ได้พักอยู่ภายใน ทางมติของหมู่บ้านในการประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม ได้มีการเห็นชอบให้สร้างแนวรั้ว แต่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นแค่ปากเปล่าอยู่ แต่ถ้าโอกาสหน้าถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะต้องมีการประชุมใหม่ จะต้องมีมติ มีลายเซ็น มีทุกอย่างครบหมด ทุกอย่างที่ได้ดำเนินการต้องอนุญาตทางชุมชนเป็นหลักก่อนที่จะมีการดำเนินการ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านดวงดาว เชื้อนแก้ว

#### นางดวงดาว เชื้อนแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางดวงดาว เชื้อนแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ ขออนุญาตสอบถามทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ดิฉันในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่จะถามแทนทางเพื่อนสมาชิกสภาค่ะ ทางสมาชิกสภาทุกคนคงจะทราบดีว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตั้งอยู่ในที่ตรงนั้น อยากจะถามว่าตรงจุดก่อสร้างนั้นอยู่ตรงไหนค่ะ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

#### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จุดก่อสร้างในอนาคต พื้นที่ ๔ เมตร X ๘ เมตร คือน้ำที่ ๓๒ ตารางเมตร ที่เราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จะมีห้องน้ำและจะอยู่ก่อนห้องน้ำชายหญิง ตรงพื้นที่สนามหญ้าเดิมข้างห้องน้ำครับ คือพื้นที่ที่จะขอใช้ภายในอนาคตครับ ขอเพิ่มเติมครับในการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับนั้น คือประชาชนภายในตำบลม่อนปิ่น ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ครับ ในเรื่องของโรคทางเดินหายใจ จะเป็นอาคารคัดกรองโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะได้วัสดุอุปกรณ์ครบครันในงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเราจะได้พยาบาลเพิ่มขึ้นอีก ๑ ท่าน ที่จะได้บรรจุในงบโควิดงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายนนี้ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเป็นของหลวงใช้หรือไม่ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

#### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเป็นของรัฐบาลครับ ที่จริงแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าช้า นั้นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จะอยู่ในพื้นที่ ๓๐ ไร่



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง

#### นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ อยากจะถามทางท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ว่าพื้นที่ตรงนั้นเดิมที่เป็นของทางหมู่บ้านใช้ไหมคะ มีหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว รับรองเป็นพื้นที่ขนาด ๓๐ กว่าไร่ ที่เราได้ขอเจาะจงในที่ตรงนั้นซึ่งได้สับสนอยู่ณะคะ ในพื้นที่ออกมาแล้วว่าเป็นพื้นที่ครอบครองของหมู่บ้านม่วงชุมแต่ทำไมต้องมาขออนุญาตอีกคะ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

#### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ขออนุญาตตอบข้อซักถามของทางท่านสมาชิกสภาครับ คือว่าทางผมก็ยังคงอยู่ครับ ที่ผมได้นำเอาหนังสือฉบับนี้ให้ทางท่าน สาธารณสุขอำเภอได้พิจารณา ท่านได้บอกให้ขอมาก็ ท่านได้สั่งมาให้ดำเนินการ แต่ว่ามติสุดท้ายว่าไม่จำเป็นต้องขอก็ได้ ในการขอครั้งนี้จะกลายเป็นโมฆะเลยครับ เราจะต้องมาขอจากท่านนายอำเภอฝางใหม่

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง

#### นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ เรื่องนี้สำคัญมากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จะต้องมีการประชุมของทางหมู่บ้านม่วงชุมให้ครอบคลุม เพราะว่าได้ใช้ในสถานที่ของทางหมู่บ้านม่วงชุม ในขั้นที่การประชุมของทางหมู่บ้านม่วงชุมน่าจะชัดเจนกว่า มติในสภาของทางสมาชิกสภา และเราก็ต้องให้การพิจารณาไปตามนั้น ขอบคุณคะ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

#### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผมขออนุญาตถามการขอใช้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารดูแลในเรื่องของระบบหายใจใช้ไหมครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

#### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ครับ ก็คือในการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา สิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วตั้งแต่อดีตต้องขออนุญาตย้อนหลังทั้งหมดครับ ตอนนั้นยังไม่มี พรบ.เรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างต่อไปภายในอนาคต

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

#### นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตครับจะติด



ประเด็นตรงที่คำว่าอนาคตนี้ครับภายในพื้นที่ ๖ ไร่กว่าใช้ไหมครับ และถ้าเกินพื้นที่ ๖ ไร่กว่านี้ต้องมีการขออนุญาตใหม่อีกใช้ไหมครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ครับภายในพื้นที่ ๖ ไร่กว่าถ้าเกินจากพื้นที่ที่ขออนุญาตนี้จะต้องมีการขอใหม่อีกครั้ง ซึ่งภายในอนาคตภายหน้านั้นเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่จะเกิดขึ้นมาอีก ไม่ทราบว่าพัฒนานั้นจะเป็นไปตามแนวไหน จะมีตึกเกิดขึ้นมาภายในอนาคตนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ แล้วแต่ทางนโยบายของทางรัฐบาลต่อไปครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### นายณภนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่า พอตีผมได้เข้าร่วมการประชุมที่อ้างข้างร่วมกับทางท่านนายอำเภอฝาง ขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการขออนุญาตย้อนหลังนี้ ทางผู้ใหญ่ทางอำเภอได้แจ้งมาว่า ส่วนราชการทุกส่วนรวมทั้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราด้วยต้องขออนุญาตย้อนหลัง ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางจะต้องมีการขออนุญาตย้อนหลัง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอันใหม่ด้วยครับ ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ถ้ามีการก่อสร้างอันใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่าควรจะมีการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารให้มายื่นแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ในทุกส่วนราชการแม้กระทั่งวัดวาอารามต้องยื่นแบบขออนุญาตได้ที่ทางกองช่างของทางองค์การบริหารส่วนตำบล ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นี่คือข้อมูลที่ทางผู้อำนวยการกองช่างได้มีการเสริมว่าทุกอย่างที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้นจะต้องมีการขออนุญาต เช่น วัดได้อยู่ในเขตป่าก็ต้องมีการขออนุญาต ทางกรมการศาสนาและทุกอย่างจะต้องได้ทำการขออนุญาต มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตครับ เมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หรือว่าทางอนามัย หรือว่าการก่อสร้างถนน ซึ่งในตอนนั้นได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว ซึ่งจะต้องมีผล จึงได้มีการออกในเรื่องของ พรบ.ขึ้นมา เพื่อขอย้อนหลังในหน่วยงานราชการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว อย่างเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอแลของเรา ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วแต่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าไม้ มีสถานศึกษาอยู่หลายที่เหมือนกัน ต้องมีการมาขอเหมือนกันหมดขอย้อนหลังซึ่งไม่มีผลแล้วสามารถดำเนินการได้เลย อย่างเช่นอำเภอแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลางจะเห็นได้ชัดเจนที่สุด ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยกลางนั้นจะตั้งอยู่ในเขตของป่าไม้ การขออนุญาตย้อนหลังจะมีผล ตอนนี้ในการที่จะทำการก่อสร้างในเรื่องของถนนจะต้องมีผลซึ่งทางรัฐบาลได้มีการออกกฎหมายตัวนี้มาเพื่อให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะได้ไม่มีผลในภายหลัง แล้วในการที่จะดำเนินการไปในภายหน้าต้องมีการเตรียมพร้อม ในพื้นที่ที่ไม่แน่ใจควรที่จะมีการขอไว้ก่อน โดยเฉพาะบริเวณโซนข้างบน

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในการขออนุญาตเราขอครั้งเดียวได้เลยไหมคะหรือว่าในแต่ละครั้งที่เราจะลงมือในการดำเนินการ เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง





### นายภณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนที่ได้เข้าร่วมในการประชุมมา และได้รับแจ้งมาให้มีการขออนุญาตย้อนหลังได้ และได้มีระยะเวลาให้ภายในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับในส่วนราชการ ข้อมูลบางอย่างนั้นอาจจะมีการตกลงไป เอาเท่าที่มี ในการขออนุญาตในครั้งนี้จะไม่น่าจะจะไม่จบ แต่ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา กำลังเร่งดำเนินการในการลงพื้นที่ไป ทางเอกสารทางอำเภอจะมีแบบฟอร์มให้ แบบฟอร์มการขอใช้จะต้องมีการประสานทางอำเภออีกทีหนึ่งครับ ในการขออนุญาตนั้นจะต้องขอเป็นครั้งๆไปครับ ในครั้งแรกนั้นจะต้องมีการขอใช้พื้นที่ก่อน ครั้งต่อไปต้องเป็นการขออนุญาตก่อสร้าง เพราะว่ากฎหมายคนละตัวกัน ขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร จะพิจารณาในเรื่องของแบบแปลน

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อย่างเช่นกรณีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จะต้องมีการขออนุญาตอีกทีที่ก่อนหรือว่าจะขอครั้งเดียว เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### นายภณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามกฎหมายควบคุมอาคารส่วนราชการจะมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบแปลนไว้ที่ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น แต่ว่าได้ออกใบอนุญาตให้คือว่ายื่นแบบแปลนแสดงไว้ก่อนให้หน่วยงานราชการทราบ แต่จะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต แต่การยื่นเอกสารครบชุดให้ไว้

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

การยื่นนั้นไว้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องของสถานที่นั้นไม่ต้องยื่นแล้วคือยื่นในครั้งเดียว สำหรับอาคารจะต้องมีการยื่นขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทางท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจจะคะเรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

### นายอาจหาญ จตุรพรไพโร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตสอบถามครับในเรื่องกฎระเบียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ว่าจะต้องดูแลได้ในพื้นที่เท่าไร ในการขออนุญาตในครั้งนี้จะขอทั้งหมดทั้ง ๓๐ ไร่ได้ไหมครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

### นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ที่ได้มีการขออนุญาตในครั้งนี้ ในการดูแลทั้งหมดนั้นคงไม่ไหว ก็ขอเท่าที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม สามารถที่จะดูแลได้ ๖ ไร่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ ต้องขอมติจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินแห่งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางชุมชนในด้านสุขภาพของประชาชนต่อไปภายในอนาคต เพราะว่าเรานั้นได้อยู่ร่วมกัน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม นั้นต้องอาศัยทางชุมชนในการทำงาน ในการดำเนินงานต่างๆ ขอฝากทางสภาแห่งนี้โปรดให้การพิจารณาเห็นชอบด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญคะ ในการพิจารณาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการที่จะขออนุญาต ไม่ได้จะเสร็จที่ทางสภานะคะ ต้องมีการนำไปประชาคมกับทางหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง มติของทางสภาของเรานั้นเป็นแค่ส่วนประกอบอันหนึ่ง ขอทางสภาในการได้มีมติเห็นชอบในตรงนี้เพื่อที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม จะได้นำไปประกอบในการขออนุญาตต่อไป ขอมติจากที่ประชุม



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มติเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ด้วยคะแนนเสียง

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

ได้เสร็จสิ้นยุติติในการขอพิจารณาเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุมแล้ว เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม

**นายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม** กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง พงศ์นิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทางชุมชนเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพของพี่น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่นต่อไปในอนาคต ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ต่อไปจะเข้าสู่วาระการประชุมของทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นต่อไป ในระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

**นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในตอนนี้เราจะเข้าสู่ในระเบียบวาระการประชุมของทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา การรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ วัน คือ

๑. รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

จะเริ่มในการรับรองรายงานการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของถ้อยคำหรือว่าในเรื่องของการสะกดคำที่ได้มีการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสศรีไพร

**นายไพศาล จำรัสศรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพศาล จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ ขออนุญาตแก้ไขในหน้าที่ ๒๓ ตรงถ้อยคำของนายไพศาล จำรัสศรีไพร ในถ้อยคำ “อย่างโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำของหมู่บ้าน ในช่วงน้ำยังไม่มีการดำเนินการและไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้” เปลี่ยนเป็น “อย่างโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำของหมู่บ้านในช่วงนั้นยังไม่มีมีการดำเนินการและไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้”

**นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตแก้ไขใน



หน้าที่ ๕๓ ในถ้อยคำของ นายณัฐพล รินแก้ว “ตามราคามาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์เท่าที่ฉันมีข้อมูลก็คือแบบ เทเบิลแทปครี”แก้ไขเป็น “ตามราคามาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์เท่าที่ฉันมีข้อมูลก็คือแบบดับเบิลแคปครี”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

**นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตแก้ไขใน หน้าที่ ๖๕ ในถ้อยคำของ นายเอกภาค จันทรา “ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมก็คือ จอบหมุน ผาน และกรีดหน้า” แก้ไขเป็น“ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมก็คือ จอบหมุน ผาน และใบมีดต้นดิน”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

**นางสุกัญญา มะลิแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตแก้ไขใน หน้าที่ ๖๕ ในถ้อยคำของ นางสุกัญญา มะลิแก้ว “คือแนะนำให้เอาขนาดตั้งแต่ ๔๕ แรงแม้ขึ้นไปค่ะ”แก้ไขเป็น “คือแนะนำให้เอาขนาดตั้งแต่ ๖๕ แรงแม้ขึ้นไปค่ะ”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

**นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตแก้ไข ในหน้าที่ ๖๖ ในถ้อยคำของ นายเอกภาค จันทรา “อยากจะถามว่าในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้พร้อมดื่มใช้ ไหมครับ”แก้ไขเป็น“อยากจะถามว่าในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้พร้อมชุดต่อเติมใช้ไหมครับ”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ในรายงานการสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการแก้ไข

๑. หน้าที่ ๒๓ ตรงถ้อยคำของนายไพศาล จำรัสศิริไพโร ในถ้อยคำ “อย่างโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำ ของหมู่บ้านในช่วงน้ำยังไม่มีการดำเนินการและไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้”แก้ไขเป็น“อย่างโครงการ ก่อสร้างแท้งค์น้ำของหมู่บ้านในช่วงนั้นยังไม่มีการดำเนินการและไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้”
๒. หน้าที่ ๕๓ ในถ้อยคำของ นายณัฐพล รินแก้ว “ตามราคามาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์เท่าที่ฉันมี ข้อมูลก็คือแบบเทเบิลแทปครี”แก้ไขเป็น“ตามราคามาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์เท่าที่ฉันมีข้อมูลก็ คือแบบดับเบิลแคปครี”
๓. หน้าที่ ๖๕ ในถ้อยคำของ นายเอกภาค จันทรา “ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมก็คือ จอบหมุน ผาน และกรีดหน้า”แก้ไขเป็น“ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมก็คือ จอบหมุน ผาน และใบมีดต้นดิน”
๔. หน้าที่ ๖๕ ในถ้อยคำของ นางสุกัญญา มะลิแก้ว “คือแนะนำให้เอาขนาดตั้งแต่ ๔๕ แรงแม้ขึ้นไป ค่ะ”แก้ไขเป็น“คือแนะนำให้เอาขนาดตั้งแต่ ๖๕ แรงแม้ขึ้นไปค่ะ”
๕. หน้าที่ ๖๖ ในถ้อยคำของ นายเอกภาค จันทรา “อยากจะถามว่าในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้ พร้อมดื่มใช้ไหมครับ”แก้ไขเป็น “อยากจะถามว่าในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้พร้อมชุดต่อเติม ใช้ไหมครับ”

ในรายงานการสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอมติในที่ประชุม  
ครับ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มติเห็นชอบในการรับรองรายงานการสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง

-	เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-	งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของถ้อยคำหรือว่าในเรื่องของการสะกดคำที่ได้มีการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านอินทร บัวคำ

**นายอินทร บัวคำ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕ ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๔๘ “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นข้างถนนหนองบัวคำ ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ ตาวิชัย ถึงบ้านนายทิตย์ กันทะวัง หมู่ ๕ บ้านลาน”แก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เส้นข้างถนนหนองบัวคำ ตั้งแต่บ้านนางจันทร์ ตาวิชัย ถึงบ้านนายทิตย์ กันทะวัง หมู่ ๕ บ้านลาน”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุรพรไพโร

**นายอาจหาญ จตุรพรไพโร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๖๒ “ผมเป็นห่วงว่าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าเอามาจากหน่วยงานส่วนไหน”แก้ไขเป็น “ผมเป็นห่วงว่าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าเอามาจากงบประมาณส่วนไหน”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๖๓ “หมู่บ้านเด่นชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ไฟส่องสว่างบ้าง ในบางจุด”แก้ไขเป็น “หมู่บ้านเด่นชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ไฟส่องสว่างบ้างในบางจุด สัก ๔-๕ จุด”

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีการแก้ไข

๑. หน้าที่ ๖๒ “ผมเป็นห่วงว่าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าเอามาจากหน่วยงานส่วนไหน”แก้ไขเป็น “ผมเป็นห่วงว่าในงบประมาณตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าเอามาจากงบประมาณส่วนไหน”
๒. หน้าที่ ๖๓ “หมู่บ้านเด่นชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ไฟส่องสว่างบ้าง ในบางจุด”แก้ไขเป็น “หมู่บ้านเด่นชัย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าไฟฟ้าสำหรับภายในอาคารต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่ไฟส่องสว่างบ้างในบางจุด สัก ๔-๕ จุด”

ในรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอมติในที่ประชุมครับ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มติเห็นชอบในการรับรองรายงานการสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นชอบ ๒๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ดออกเสียง - เสียง

ต่อไปรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของถ้อยคำหรือว่าในเรื่องของการสะกดคำที่ได้มีการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอมติในที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก มติเห็นชอบในการรับรองรายงานการสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นชอบ ๒๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- ดออกเสียง - เสียง

วันนี้การรับรองรายงานการประชุมได้เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับทั้งสามวัน เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินครับ

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะค่ะ และจะมีการประชุมต่อในช่วงบ่าย เชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะ

**พักรับประทานอาหารกลางวัน - ๑๒.๐๐ น.**

**ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ในตอนบ่าย ๑๓.๐๐ น.**

**นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ต่อจากช่วงเช้า จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติเพื่อเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ ญัตติพิจารณาเพื่อขอรับงบประมาณ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน ในโครงการปี ๒๕๖๒ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในระเบียบวาระ ๕.๒.๑ ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นญัตติที่ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีก่อนนี้ผูกพัน โครงการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งได้คาดการณ์ว่า ตอนนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันในงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จะได้สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้มีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินงบประมาณ กรณีที่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน ข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปีนั้น หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีย่อยจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนั้น



ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้กรณีท้องถิ่นท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่รับอนุมัติให้กันเงินไว้กรณีท้องถิ่นท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กผันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ข้อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีก่อนนี้ผู้กผัน)ข้อ ๕๗ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กผันก่อนสิ้นปี โดยส่งข้อสั่งจ้าง หรือการเข้าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชำระหนี้ผู้กผันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวน ๗ โครงการ

ในเรื่องของการพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินของเรา จะมีอยู่ ๒ ประเด็น

๑. ได้มีการก่อนนี้ผู้กผันแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันเวลา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่มีความจำเป็นต้องกันเงินในกรณีที่ก่อนนี้ผู้กผัน

๒. กันเงินทั้งตัวของโครงการและตัวของงบประมาณคือกรณีที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน คือว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการ แต่ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินนั้นยังมีจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็น

อันนี้ต้องเรียนให้ทางสภาแห่งนี้ได้รับทราบ โครงการที่ได้ก่อนนี้ผู้กผัน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนั้น แต่ว่าการเบิกจ่ายเงินไม่ทันในปีงบประมาณ เพื่อความแน่นอนทางกองช่างและกองคลังได้มียอดจำนวนทั้งหมด อยู่จำนวน ๗ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณโรงเรียนบ้านม่วงชุมไปบ้านปางม้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม งบประมาณ ๔๔๘,๔๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทางผู้รับจ้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินไว้

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณทางขึ้นสำนักสงฆ์บ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทางผู้รับจ้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกันเงินไว้

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เข้าพื้นที่ทำการเกษตร จากถึงเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน –แปลงเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเด่นชัย-บ้านป่าอื้น งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

๕. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกเท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร (บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการให้ทำสโลปเชื่อม) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมผิวทาง คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ทางเข้าวัดสุวรรณาราม บ้านม่อนปินเหนือ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๘๓,๔๐๐ บาท



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

#### นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนำเรียนสอบถามครับในโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งของทางบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๑๓ มีตรงไหนครับ มองดูแล้วในเอกสารนี้ไม่มีครับ มีแต่โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านเด่นชัย-บ้านป่าอ้อ ที่ได้มีการกันเงินไว้ ขอขอบคุณครับ

#### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

#### นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ของหมู่บ้านสวนซา หมู่ที่ ๗ ไม่ทราบว่าอยู่ในจุดไหนครับ

#### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

#### นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตนะครับในจำนวน ๗ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้คู่สัญญาแล้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างไปบ้างแล้ว ขอให้พิจารณาไปตามลำดับก่อนนะครับ ใน ๗ โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินในกรณีที่อยู่กั้นผู้กั้นแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย และยังมีข้อต่อไปกรณีพิจารณาขอยกเงินที่ไม่ได้กั้นผู้กั้น ผมขอเอาที่ละวาระการประชุมก่อนนะครับ

#### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

#### นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ นำเรียนสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับ ในส่วนของโครงการโอเวอร์เลย์เส้นบ้านเด่นชัย-บ้านป่าอ้อ คือว่าได้ดำเนินการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือที่จะลงมือดำเนินการใช้ไหมครับ ซึ่งในการดำเนินการลงงานได้เข้าใจว่าช่วงนี้มีฝนตกอยู่ในโครงการนี้ได้ผู้รับเหมาเป็นบริษัทอะไรครับ

#### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

#### นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภานะครับ ทางช่วงโชนล่างนี้จะเป็นบริษัทขนุนแดงทั้งหมด มีแค่บ้านม่อนปินเหนือจะเป็นสหศิลาได้มีการทำสัญญาหมดแล้วนะครับ แต่ยังไม่ดำเนินการลงงาน เพราะได้ติดในเรื่องของฝนและในเรื่องของใบรับรองผลงาน

#### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

#### นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตในที่ประชุมนะครับ ของบริษัทสหศิลานั้นได้



เซ็นต์สัญญาแล้วครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบวัสดุชั้นผิวทางอยู่ครับ เพราะว่าต้องขอทดสอบจากทางหลวงชนบทก่อนครับ ถึงจะมีการอนุมัติให้ใช้ได้ การใช้วัสดุผสมอย่างเช่นแอสฟัลติกคอนกรีตนั้นเป็นยางจะมีส่วนผสม ต้องได้รับการรับรองจากห้องทดลองของกรมทางหลวงชนบทก่อนถึงจะเอามาใช้ได้ครับ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

### นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตนะครับในประเด็นเมื่อครูนี้นะครับ จะเป็นของเชียงใหม่สหศिलाไม่ใช่ของขอนแก่นนะครับ นั้นแปลว่าทางขอนแก่นได้มีการทดสอบเรียบร้อยแล้วใช้ใหม่ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน คือว่าโครงการของบ้านเด่นชัยนี้มีอยู่ ๒ ช่วงใช้ใหม่ครับ จะเป็นงานตกลงราคาตัวหนึ่ง และอีกโครงการหนึ่งจะเป็นโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในระบบ จะเป็นโครงการของขอนแก่นที่จะเชื่อมโยงไปยังหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้ จะมีการแยกกัน มีอยู่ ๒ โครงการ โครงการที่ไม่เกิน ๕ แสนบาทนั้นจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบตกลงราคา อีกโครงการหนึ่งจะเป็นโครงการที่ประกาศหาผู้รับจ้างแล้วจะเชื่อมกับโครงการของบ้านม่อนปินใต้ ๓ แสนกว่าบาทที่จะออกไปทางทุ่งนาที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการมา

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

### นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ในประเด็นเดียวกันครับในเรื่องของถนนโอเวอร์เลย์ในเส้นของบ้านเด่นชัยไปป่าอื้นและจะทะลุไปบ้านม่อนปินใต้นั้น ในส่วนของบ้านม่อนปินใต้ไม่ทราบว่าจะผ่านทางหน้าบ้านของท่านผู้ช่วยของหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้ใหม่ครับ เพราะว่าตรงนั้นยังไม่ถึงเลย หรือว่าเราจะมีโครงการจากซอย ๗ ของบ้านม่อนปินเหนือ ทะลุเข้าไปในซอยห้าแยกผ่านสะพานหลังวัด ไม่ทราบว่าจะตรงนั้นจะมีโครงการอยู่หรือไม่ เพราะว่าถ้าเราได้ดำเนินการถึงตรงที่ทางโค้งนั้นแล้วไม่มีโครงการที่เชื่อมต่อ จะเว้นในช่วงตรงนั้นจะดูไม่ได้ครับ

๒. กั้นเงินทั้งตัวของโครงการและตัวของงบประมาณคือกรณีที่ไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน คือว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการ แต่ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินนั้นยังมีจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการก่อสร้างและในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็น

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อซักถามครับ ตรงนั้นที่เราจะลงจากสะพานสูงตรงนั้นจะถึงตรง ๓ แยกจะมีอีกเส้นหนึ่งจากฝั่งตรงข้ามซอยกาดพุทธจะเป็นเส้นทางตรงเชื่อมกันของหมู่ที่ ๑๒ จะเชื่อมจากตรงจุดนั้น แล้วจะมีวงจรที่จะไปเชื่อมกันตรงสะพานหลังวัด นั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับ จะแยกกันเป็นคนละประเด็นครับ





### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุพรไพโร

### นายอาจหาญ จตุพรไพโร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตนำเรียนสอบถามครับ เกี่ยวกับโครงการที่ ๓ โครงการที่จะทราบในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการครับ สัญญานี้มีระยะเวลาที่เดือนครึ่ง คือว่าผมเกรงว่าจะหมดสัญญาในการดำเนินการ เพราะว่าตรงนี้ก็เห็นผู้รับเหมากำลังตักหน้าดิน เกรงว่าถ้าขยายระยะเวลาเรื่อยๆนั้นเกรงว่าจะไม่ทันนะครับ ผมอยากทราบว่าสัญญาในโครงการก่อสร้างถนนนี้ใช้ระยะเวลาที่เดือนครึ่ง

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของโครงการของหมู่บ้านขอบด้ง หมู่ที่ ๑๔ นี้กำลังมีการปรับดินผิวถนนอยู่ครับ สัญญานี้ระยะเวลายาวอยู่ครับ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงจะครบสัญญาครับ แต่ได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับเหมาให้เข้าดำเนินการอยู่ครับ และได้มีความเห็นใจอยู่ครับเพราะว่าพื้นที่นั้นทำงานลำบาก

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุทิน

### นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของกรณีของหมู่บ้านสวนชา คือว่าไม่อยู่ในโครงการส่วนนี้ ไม่เห็นมีครับในโครงการของโอเวอร์เลย์

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่นักวิชาการคลัง

### นางสาวอรพิน ดวงตา,นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรพิน ดวงตา นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง จากคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ได้ถามไว้ณะคะ จะเป็นการใช้จ่ายในเงินสะสม การใช้จ่ายของเงินสะสมนั้น ระเบียบได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่า เราจะต้องก่องหน้ผูกพันได้ไม่เกินระยะเวลา ๑ ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติถ้าไม่ก่องหน้ผูกพันในเวลา ๑ ปีถัดไปโครงการนั้นก็จะต้องตกไป แต่ว่าตอนนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้เซ็นตั้งสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องเอาเข้ามาในสภาเพื่อที่จะขอกันเงินคะ เพราะว่าในระเบียบในการขอใช้จ่ายเงินสะสมได้แจ้งอย่างชัดเจนเลยว่าในการก่องหน้ผูกพันไม่เกินหนึ่งปีถัดไป คือว่าโครงการนั้นต้องตกไปอย่างเดียวกะถ้าเราก่องหน้ผูกพันไม่ทัน ในโครงการทุกตัวที่ทางท่านสมาชิกสภาได้ให้การซักถามเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นของหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๓ นั้นจะเป็นโครงการที่อยู่ในเงินสะสมคะ คือว่าไม่ได้นำมากันในรอบนี้ ที่นำมาขยายในรอบนี้คือตัวที่อนุมัติในข้อบัญญัติรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ คือในกรณีที่ว่าเดี๋ยวนี



เราได้มากันเงินไว้ แต่ในหลายๆโครงการที่ว่าเคยผ่านเรื่องของการอนุมัติไปแล้ว อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าโครงการที่เราได้อนุมัติไปแล้วนั้น มีส่วนไหนบ้างที่ยังคงค้างไม่มีในเอกสารนี้ เพราะว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่บอกว่ายังค้างโครงการตรงไหนบ้าง วันนี้นั้นจะไม่จบนะครับ คือโครงการที่เหลือของแต่ละหมู่บ้านให้บอกว่าโครงการตรงนั้นได้ใช้งบประมาณในส่วนไหน และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอเงินไว้ ว่ายังค้างอีกก็โครงการที่ว่ายังไม่ต้องเงินนี้ เพราะว่าจะได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าโครงการที่ได้ให้การอนุมัติไปแล้วนั้นที่ยังต้องดำเนินการอยู่อีกก็โครงการ มีโครงการอะไรบ้างครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

### นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ คือว่าด้วยความที่เป็นห่วงคือว่าทุกคนได้เข้าใจว่าหมู่บ้านของตนเองนั้นมีโครงการอะไรบ้าง แล้วในการที่ก่อกำหนดผู้พัน และบางโครงการนั้นไม่ต้องก่อกำหนดผู้พันต้องใช้เงินสะสม แล้วมันไม่มีเอกสาร ทำให้มีประเด็นว่าทำไมโครงการของหมู่บ้านของตนเองนั้นหายไปไหน ในประเด็นเดียวกันเป็นห่วงเหมือนกัน ก็คือได้เข้าใจว่า อย่างเช่น โครงการของหมู่ที่ ๑๓ โครงการโอเวอร์เลย์อีกเส้นนั้นหายไปไหน เท่านั้นเองครับ ถ้ามีเอกสารมาแสดงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบก็ไม่ต้องมีปัญหาในการซักถามครับ ถึงแม้ว่าจะมีการทำสัญญาแล้ว บอกกันตรงๆครับในตัวของสัญญาทางสมาชิกสภาทุกคนนั้นแทบจะไม่เห็นเลยครับ ในเรื่องของตัวสัญญา เช่นโครงการโอเวอร์เลย์เส้นบ้านเด่นชัยไปบ้านป่าอินทางผมเพิ่งที่จะได้เห็นในวันที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เอกสารมาให้ทางผู้ใหญ่บ้านเซ็นเอกสารเมื่อวันนั้นเองครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นทางผมไม่เคยเห็นเลยครับ จริงอยู่ว่าทางผมนั้นไม่ได้เป็นคณะกรรมการในการตรวจงานจ้าง แต่ว่าทางโครงการนั้นทางพวกผมนั้นได้เป็นผู้ที่ติดตามโครงการอยู่ จะพูดตลอดเลยว่าโครงการไหนที่ได้อยู่นอกประเด็นรบกวนนำมาให้ดูด้วยครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าใจครับในเรื่องประเด็นของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย คือว่าตอนนี้ที่เราได้พูดกัน คือว่างบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติซึ่งว่าที่เราดำเนินการไม่ทันทั้งที่ก่อนนี้และไม่ก่อนนี้ เราจะต้องมีการขออนุมัติต่อทางสภาด้วยระเบียบ แต่ในเรื่องของเงินสะสมเหมือนกับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บอกไปว่าคือหนึ่งปี คือว่าหลังจากนี้ท่านก็จะเห็นโครงการแล้ว แต่ว่าในขบวนการของทางผู้บริหารนี้ถ้าโครงการไหนเกินหนึ่งปีโครงการนั้นจะตกอยู่แล้วตามระเบียบนี้ ในเรื่องของเงินสะสมเพราะว่าเรานำมาจากสองส่วน ซึ่งมันได้ถูกบังคับอยู่แล้ว จึงต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังเรื่องก่อนนี้ผู้พันให้มันมีผล เพื่อที่ว่าเงินงบประมาณในส่วนนั้นจะได้ไม่ต้องตกไป ส่วนในเรื่องกรณีของเงินสะสมที่เป็นเรื่องของถนนโอเวอร์เลย์ ซึ่งขอหารือทางท่านประธานสภาดังนี้ว่า หลังจากที่เราได้ผ่านในข้อบัญญัติแล้ว ในเรื่องของเงินสะสมให้ทางเจ้าหน้าที่นำทุกโครงการที่ทำสัญญาแล้ว หลังจากที่ดำเนินการหนังสือประชาสัมพันธ์จะส่งไปยังหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าโครงการนั้นได้ดำเนินการเริ่มแล้วเมื่อไหร่ และใช้งบประมาณเท่าไร ที่ได้หารือในส่วนประเด็นนี้เพื่อให้เห็นชอบ ในส่วนที่เราได้กันเงินไว้ในงบประมาณรายจ่ายของเรา ก่อนแล้วส่วนของเงินสะสมนั้นให้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำสำเนาเอกสารแจกให้สมาชิกสภาทุกคนเพื่อให้ได้รับทราบด้วย เพื่อให้เกิดความสบายใจว่าได้เห็นโครงการของหมู่บ้านของตนแล้ว เพื่อว่าอันนั้นมันจะอยู่ในคนละวาระของการประชุม ในเรื่องของเงินสะสมนั้นไม่มีโครงการไหนที่ได้ตกลงผมขอยืนยันได้เพราะว่าผมเป็นผู้ลงนามในโครงการทุกโครงการ เราจะคิดว่าในเรื่องระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีต้องก่อนนี้ผู้พันภายในหนึ่งปี แต่ไม่ได้มีข้อแม้ว่าดำเนินการหลังจากนั้นไปแล้วเงินสะสมนั้นไม่ต้องกันสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ซึ่งเราจะกันเฉพาะในข้อบัญญัติ เราจะแยกในวาระของงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติก่อนเพื่อที่จะได้เห็นภาพ ขอเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ให้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ ที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การชี้แจงไปแล้วนั้น จำนวน ๗ โครงการต่อไปถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม ขอมติพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีก่อนหน้าผูกพัน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีก่อนหน้าผูกพัน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ยุติติเสนอพิจารณา ๕.๒.๒ ยุติติพิจารณาเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่ได้ก่อนหน้าผูกพัน) ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนหน้าผูกพันแต่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ประกอบกรส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์ประกอบกรส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนหน้าผูกพัน ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (นอแล) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฅาปนกิจสถาน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการจัดซื้อเครื่องบดอัดขยะ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายลำเหมืองดินตอย บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง งบประมาณ ๒๙๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๕๗,๐๐๐ บาท

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในยุติติพิจารณาเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่ได้ก่อนหน้าผูกพัน) เรียบเชิญคะ เรียบเชิญท่านสมนึก คำเรือน

### นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตสอบถามในโครงการที่ ๖ ครัว โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายลำเหมืองดินตอย บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือว่าเป็นการก่อสร้างซึ่งผมนั้นยังไม่เข้าใจครับ ในเรื่องของความกว้าง ความยาวและความหนาไม่ลงก็ได้ใช้ใหม่ครับ มีแต่ชื่อของโครงการครับขอสอบถามในเรื่องนี้ด้วยครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

#### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ในเรื่องของโครงการนั้นจะมีแบบอยู่แล้ว ที่มาวันนี้เราจะเอาชื่อของโครงการเพื่อจะมาก่อนผู้กั้นหรือไม่ก่อนผู้กั้น ในเรื่องของแบบ ปร.๔,ปร.๕ ได้มีการผ่านสภาไปแล้ว โครงการนี้ได้ผู้สัญญาและผู้รับจ้างแล้ว

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

#### นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ โครงการของหมู่ที่ ๙ นั้นกำลังลงในระบบ ส่วนรายละเอียดในแบบนั้นไม่ได้ลงไว้ครับ แต่ว่ารายละเอียดนั้นมีอยู่ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

#### นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ แต่ต้องการที่จะทราบในเรื่องของรายละเอียดครับ เพราะว่าในโครงการอันอื่นนั้นจะมีหมดครับ เพื่อที่จะได้ตอบคำถามของทางชาวบ้านได้ครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

รายละเอียดของโครงการของหมู่ที่ ๙ นั้นมีอยู่ในแบบ ปร.๔,ปร.๕ อยู่ นะคะ เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

#### นายสมนึก คำเรือน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตอีกนิดครับ ที่ว่าไม่เห็นในรายละเอียดเพราะว่าเกรงจะเกิดความผิดพลาดเหมือนทางบ้านม่วงชุม ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ถ้าไม่มีการระบุในรายละเอียด ถ้าดำเนินการไปแล้วจะแก้ไขยากครับ คือว่าผมต้องการที่จะทราบครับ ถ้าไม่รู้ในรายละเอียดแล้วทำถนน ในการสร้างถนนในแต่ละที่นั้นยังทำไม่เหมือนกันนะครับ คือว่าการซ่อมแซมและก่อสร้างมันต่างกันนะครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

#### นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง คือว่าในชื่อของโครงการที่ว่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างนั้นผมได้เอามาในการประชุมของครั้งก่อนครับ แต่ว่าในหน้านางานนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตครับ เป็นผิวคอนกรีตที่ได้ไปสำรวจกับทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ จุดสิ้นสุดจะไปบรรจบที่รางระบายน้ำครับ ขอนำเรียนไว้เท่านี้ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านอาจหาญ จตุพรไพร

#### นายอาจหาญ จตุพรไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๔ ขออนุญาตนำเสนอ



การขอใช้พื้นที่ คือว่าผมอยากให้การขออนุญาตที่เดียวได้ไหมครับ จะมีหลายโครงการที่จะต้องมีการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ ที่ได้ดูแล้วยากจะให้คณะทำงานได้ทำการขออนุญาตใช้พื้นที่นั้นขอในครั้งเดียวหลายๆโครงการได้ไหมครับ เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินงาน อย่างเช่น กรณีอาคารอเนกประสงค์ของทางบ้านนอแลครับ ถ้าเป็นในช่วงการท่องเที่ยวตรงนั้นจะก่อสร้างลำบากครับเพราะว่าถ้ารถติดจะติดยาวเลยครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เดียวเลยครับ แล้วเราจะได้ดำเนินการพร้อมกันเลยครับ ได้ยินว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอกว่าผู้รับเหมาเป็นเจ้าของที่ดินในโซนบดอยจึงอยากจะทำให้แล้วเสร็จที่เดียวเลยครับ ขอบคุณครับ

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### **นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบข้อซักถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ ว่าโครงการทั้งหมดนั้นเราจะไปเหมาแข่งไม่ได้ เพราะในบางที่นั้นจะมีโครงการของปี ๒๕๖๒,๒๕๖๓ หรือโครงการที่ใช้เงินสะสมบ้าง คือถ้าว่าเหมาที่เดียวนั้นมันจะมีผลต่อโครงการแต่ละโครงการ ซึ่งถ้าท่านขอทั้งหมดนั้น ที่ผมได้มีความห่วงใยคือ ๑. ถ้ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้าเป็นการขอแบบเหมารวมมันอาจจะทำในปีงบประมาณคนละปีกัน คือในห้วงของระยะเวลาต่างกัน ๒. อาจจะมีผลต่อการทำงานเพราะถ้าเราขอเหมารวมค่อนข้างที่จะมีผลต่อการทำงานบางที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ขอให้การขออนุญาตนั้นเอาเป็นโครงการจะดีกว่าครับ

### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในสถิติพิจารณาเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ เรียนเชิญคะ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสศรีไพร

### **นายไพศาล จำรัสศรีไพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพศาล จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑ ในส่วนของข้อที่ ๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คืออยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ดำเนินการมาในปี ๒๕๖๓ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ และจะเข้าปี ๒๕๖๔ ผมว่าในการดำเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าในแบบว่าปีต่อปี และทางชาวบ้านได้มีการฝากถามมาว่าในการต่อเติมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร ปัจจุบันจากนี้ไปทางหมู่บ้านได้บอกว่าการตัดพืชผล เช่น สตรอเบอรี่ ต้องใช้อาคารหลังนี้ครับ และผมต้องการที่จะให้ได้ดำเนินการปีต่อปี เพราะว่าชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว ถ้าเราใช้ระยะเวลาหลายปีผ่านไป ทางชาวบ้านจะมองว่าผู้นำหรือตัวแทนของหมู่บ้านไม่ได้มีการติดตามโครงการ เป็นอย่างไรจึงไม่สามารถที่จะมาดำเนินการ และขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การชี้แจงด้วยว่าโครงการนี้ล่าช้าเพราะเหตุใด เกี่ยวกับพื้นที่ของทางอุทยานหรือไม่ สาเหตุที่ล่าช้าเพราะเหตุใดครับ ขอบคุณครับ

### **นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติ**

**หน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** กราบเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### **นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการของทางบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแบบอยู่ครับ ซึ่งวันนั้นได้ขึ้นไปสำรวจกับทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ในการวัดงานต่อเติม โครงการนี้มีความคืบหน้าอยู่ครับ ไม่ใช่ว่ามี



การละทิ้งนะครับ ผมได้เตรียมให้อยู่นะครับอยู่ในระหว่างการจัดทำ ถ้ามีการร่างแบบหรือว่าอย่างไรจะให้คุณก่อนนะครับ ว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ เพราะว่าการต่อเติมนั้น อาคารค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้ว ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** กราบเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านสมนึก คำเรือน

**นายสมนึก คำเรือน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙** กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก คำเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ คือว่าผมนั้นยังคาใจในโครงการข้อที่ ๖ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสายลำเหมืองตีนตอย บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท ผมอยากรู้แน่ชัดในเรื่องของรายละเอียด เพราะว่าจะสามารถไปท้วงติงกับทางผู้รับเหมาได้ ผมขอความกระจ่างในโครงการนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

**นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง** กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ขอเวลาสักครู่หนึ่งครับ รายละเอียดนั้นได้ส่งให้ทางกองคลังแล้วนะครับ จะส่งให้ดูครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม จะขอมติในที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(กรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงินข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

- ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่ได้ก่อนนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่สาธารณะหมู่บ้าน ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร สูง ๑.๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้ ขอกันเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  ๒. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ขอกันเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท



๓. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร บ้านสวนซา หมู่ที่ ๗ (ห้วยจะนู) ขอเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอิน ขอเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา ขอเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทั้งกัลบริดขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านขอบด้ง ขอเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวต้นตุ่ม ขอเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย (ห้วยหมากเหลี่ยม) ขอเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย ขอเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (นอแล) ขอเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม(หนองเต่า) ขอเงิน ๒๙๑,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านลาน ขอเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ขอเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวขี้เหล็ก ขอเงิน ๔๒๑,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย ขอเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา ขอเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ขอเงิน ๒๖๗,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม ขอเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา ขอเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวต้นตุ่ม ขอเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว บริเวณหน้าป่าช้า-บ้านนายสมพร พรหมวรรณ มีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร
๒๒. โครงการเจาะบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ขอเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการซ่อมแซมแท้งค์น้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ขอเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท



๒๔.โครงการจัดซื้อท่อเพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก) ขนาด ๓ นิ้ว ๔๐๐ ท่อน ขนาด ๔ นิ้ว ๑๐ ท่อน พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ขอกันเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ขอกันเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

รวมขอกันเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท

สรุปในภาพรวมก็คือโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งหมด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ ผูกพัน ซึ่งขอเรียนด้วยว่าจะใช้ตัวหนึ่งจะเป็นเงินสะสมเพิ่มเติมในเงินเหลือจ่าย เราจะเอาเงินที่ไกลๆตัวเราก่อน เหมือนกับที่ทางท่านสมาชิกสภาว่าทำไมไม่เร่งทำ ถ้าเราไม่พัฒนาที่เยอะๆ อย่างในปี ๒๕๖๓ ถ้าหมู่บ้านละ ๑ โครงการ ๑๕ โครงการก็จบ ยกตัวอย่างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นะครับมี ๒๕ โครงการจำนวนหมู่บ้านของเรามี ๑๕ หมู่บ้าน แล้วในการทำงานงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี ๒๕๖๓,๒๕๖๔ เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีการอุดหนุนเงินเข้ามาล่าช้ากว่าปกติ ยิ่งในปี ๒๕๖๔ ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าได้เลยไตรมาสที่สองแล้ว ก็คือว่าในหกเดือนแรกผ่านไปแล้วว่างบประมาณจะเข้ามา เนื่องจากรัฐบาลที่จะสนับสนุนงบประมาณมาล่าช้าและจะทำให้เกิดการล่าช้าตามไปด้วย จึงขอเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ให้รับทราบ ว่าทำไมทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมีโครงการแล้วทำไมไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และต้องมีการขอย้าย ในข้อนี้ในฐานะของผู้บริหารได้ศุขอยู่แล้ว แต่ผมไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ในเกณฑ์การประเมิน แต่เพื่อที่จะให้ทางชุมชนได้โครงการเยอะการพัฒนาเยอะจึงขอยอมที่จะเสียตรงนี้ไป แต่ว่าถ้าไม่ยากทำก็ให้จบในปีงบประมาณนั้นๆ คือว่าเงินนั้นก็ตกไป ไม่ต้องที่จะมีข้อบัญญัติเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ในปีหนึ่งเราก็จะได้หมู่บ้านละโครงการเดียว ทางผู้บริหารจึงเลือกที่จะเอาให้ได้หลายๆโครงการเพื่อให้งบประมาณถึงมันจะเกิดความล่าช้าบ้าง แต่จะพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะว่าในบางพื้นที่ได้มีข้อกรณีพิเศษโดยเฉพาะของหมู่ที่ ๑๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง จะเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อของโครงการและสถานที่ก่อสร้าง ต้องมีการนำเข้าสู่สภาทุกครั้ง เมื่อเอาเข้าสู่สภาแล้วได้อยู่ในแผนเก่าทำให้มันตกไปอีก พอตกลงทางเจ้าหน้าที่จัดทำแผนบอกว่าไม่ได้อยู่ในแผนต้องรออีกรอบ ในกระบวนการตรงนี้ในประเด็นที่ท่านได้ตั้งคำถาม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะให้มีการดำเนินการสำรวจจริง จะไม่ให้มีการแก้ไขแล้ว ในการแก้ไขนี่จะเป็นการที่จะต้องมานับหนึ่งใหม่ ขอเรียนด้วยนะครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น** มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

**นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตครับ ในส่วนของหมู่บ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย ขอกันเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้เพิ่มข้อความว่า “และระบบกรองน้ำสะอาด” ด้วยนะครับ เพราะว่าในข้อบัญญัติจะมีระบบกรองน้ำสะอาดด้วยครับ แต่ว่าในเอกสารนี้ไม่ได้มีข้อความนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น** เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

**นายณณชัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณชัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตครับ ในโครงการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซึ่เหล็ก ขอกันเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท และโครงการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซึ่เหล็ก ขอกันเงิน ๔๒๑,๐๐๐ บาท ของบ้านแม่มาวซึ่เหล็ก





หมู่ที่ ๑ นั้นจะมี ๒ ช่วงครับ ช่วงที่ ๑ นั้นจากบ้านนางรัตนา – บ้านนางพลับปลิง อุ้นเรือน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ส่วนในช่วงที่ ๒ จากบ้านนายทอง ไสค์คำ- บ้านนายสวน คำหวาย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร

**นายสมนึก จันท์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านสมศักดิ์ เกี่ยวการณวงศ์

**นายสมศักดิ์ เกี่ยวการณวงศ์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกี่ยวการณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘ ขออนุญาตสอบถามในโครงการที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ขอเงิน ๒๖๗,๐๐๐ บาท จะถามทางผู้อำนวยการกองช่างว่ารางระบายน้ำของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ นี้จะมี ๒ จุด ผมไม่ทราบว่าดำเนินการก่อสร้างในจุดใดครับ คือจุดบ้านนายทักษิณ วงศ์กฤษณา หรือว่าจุดบ้านนายทอง กันทะตา ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ เพราะไว้ในโครงการที่ ๒๑ นี้จะระบุชัดเจนว่าบริเวณป่าช้าถึงบ้านนายสมพร พรหมวรรณ ส่วนในโครงการที่ ๑๗ นั้นไม่ได้มีการระบุอยากขอทราบรายละเอียดเพื่อความชัดเจนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันท์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

**นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ในโครงการของหมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว ได้ดูตามข้อบัญญัติจะเขียนไว้ว่าอยู่ข้างทางบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว แต่ว่าในส่วนของแผนที่นั้นผมยังไม่ได้เข้าไปดูครับ จะเป็นโครงการของปี ๒๕๖๓ ผมจะดูในรายละเอียดให้แน่ชัดว่าจากจุดไหนไปยังจุดไหนครับ แต่ในนี้ระบุเป็นสองข้างทางครับเพราะว่าจะมีสองฝั่ง ขอขอบคุณครับ

**นายสมนึก จันท์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

**นายสุทธิพร สุภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๓ โครงการลำดับที่ ๒๒ โครงการเจาะบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ. เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ขอเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่เจาะน้ำนั้นจะใช้กับโรงน้ำดื่มอย่างเดียว ไม่ได้ใช้กับน้ำอุปโภคในหมู่บ้านครับ ส่วนน้ำที่ใช้ในหมู่บ้านนี้จะใช้ที่อนามัยเรียบร้อยแล้วครับ ในงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทนี้จะขอรวมทั้งที่เก็บน้ำด้วยนะครับ

**นายสมนึก จันท์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน** เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

**นายณภนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง**  
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบข้อซักถามครับ ในเรื่องของโครงการการเจาะบาดาลนั้นจะมีมาตรฐานอยู่ จะมีค่างานคิดต่อเมตรของกรมทรัพยากรน้ำ น้ำบาดาลนี้ปกติแล้วจะอยู่ลึกกว่าระดับ ๔๐ เมตรนะครับ จะเป็นน้ำที่สะอาดในข้อกำหนดในการทำแบบจะเพิ่มให้ครับ ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร เพราะว่า ๔๐ เมตรนั้นจะเป็นน้ำตื้นแต่ถ้าเป็นน้ำบาดาลจะลึกกว่านั้น แต่ว่าถ้าจะได้น้ำหรือไม่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่าบริเวณไหนมีน้ำบาดาล ขอเรียนให้ทราบเท่านี้ครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ขอสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างค่ะ สมมุติว่าถ้าเจาะไปแล้วน้ำไม่มีจะทำอย่างไร จะต้องเปลี่ยนที่ใหม่ไหม ค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมานั้น ทางหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ นั้นจะหาน้ำนั้นยากมาก เพราะว่าได้มีรถเจาะบาดาลน ได้เคยมาทำการเจาะแล้วครั้งหนึ่ง เจาะที่ไหนก็ไม่เจอน้ำค่ะ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตนะครับ ในโครงการที่ ๒๒ โครงการเจาะบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ขอเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ว่า “มีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร” นั้นจะเป็นต่อ ชั่วโมงหรือว่านาทีครับ ต้องมีการบอกให้ละเอียดกว่านี้

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### นายณนัย จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในข้อบัญญัติของทาง หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือได้มีการ ระบุว่าปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.เมตร ต่อชั่วโมงครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับการเจาะบาดาลนะครับ คือว่าตามบ้านเรานั้นทางผมก็พอที่จะมีในเรื่องของประสบการณ์อยู่นะครับ ในเรื่องของการเจาะบาดาล พูดกันตรงๆครับ ในโซนบ้านม่อนปิน ตั้งแต่บนดอยลงมาจนถึงทางบ้านต้นฝิ่งจะเป็นหิน กรวดหมดครับ ผู้รับเหมาจะไม่ค่อยที่จะรับงานครับ เพราะว่าเจาะยากมากครับ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในโซนของ ม่อนปินนั้นจะเหมาบ่อ จะไม่คิดเป็นเมตรครับ เพราะว่าทางบ้านเรานี้ลงจากเนื้อดินไปประมาณ ๕-๖ เมตร จะเจอหินกรวดแล้วครับ แต่ที่ของผมที่ได้เจาะนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้มาเจาะให้ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ ครับแต่ได้มีการเจาะอยู่ ๕ วันได้อยู่ ๖๐ เมตร อันนี้ได้อาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาเจาะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีการ เจาะบาดาลถ้าเป็นรถของทางฝางนั้น ผมเห็นมาอยู่ ๑ คันเหมือนกับรถดับเพลิงครับ ราคาประมาณ ๑๐ กว่า ล้านบาทครับ คันนั้นสมารถที่จะเจาะได้ทุกพื้นที่ และมีระบบน้ำด้วยครับ ถ้าแถวโซนบ้านเรานั้นสามารถที่จะ เจาะได้ครับ น้ำบาดาลต้องลึกมากกว่า ๓๐ เมตรถึงจะได้ครับ เพราะว่าถ้าไม่ถึง ๓๐ เมตรจะไม่อยู่ในสเปกของ น้ำบาดาลครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สำหรับของหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือ ถ้าว่าเจาะไม่ได้หรือว่าหาพื้นที่ในการเจาะไม่ได้ จะขอเปลี่ยนเป็น โครงการอื่นได้ไหมค่ะ นี่คือการสมมุติในอนาคตถ้าไปเจาะที่ไหนก็ไม่ได้น้ำ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลม่อนปิน

### นายกรุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตทางท่านประธานสภาครับ ถ้าว่าการเจาะบาดาล นั้นทำไม่ได้ ให้มีการประชาคมหมู่บ้านเข้ามา ในโครงการที่อยู่อันดับ ๒ คือการนับหนึ่งใหม่เข้าสู่ในสภาเพื่อ เปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะว่าป็นอำนาจของทางสภาอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ในข้อบัญญัตินั้นยังเป็นโครงการขุด เจาะบาดาลอยู่ครับ ให้ดำเนินการในโครงการนี้ไปก่อนนะครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นี่คือสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้ก่อนนะค่ะ คือว่าทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ทั้งสองท่านได้ปรึกษากันว่าจะต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน แต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่ ๓ ว่าไม่ต้องต่อเติมจะเอาเป็นโครงการขุดเจาะบาดาล ทางสมาชิกสภาก็ไม่ได้ว่าอะไร คือว่าในทุกวันนี้ น้ำนั้นมีความเพียงพออยู่แล้ว บ่อที่อนามัยคือว่าไม่ต้องใช้น้ำมาขึ้นมาแค่การผลิตน้ำดื่มก็เพียงพออยู่แล้ว แต่ว่าจะมีโรงน้ำดื่มที่นั้นอยู่ ในความคิดของทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่ ๓ ว่าให้มีการขุดเจาะบาดาล ซึ่งก็ได้ไว้ไว้กัน เมื่อก่อนเคยได้มีการขุดเจาะมาแล้ว ๑๐ กว่าจุด ไม่ได้นำมาสมมุติว่าโครงการที่ ๑ ถ้าไม่สามารถที่เจาะได้จริงๆ จะขอนำเอาโครงการที่ ๒ ขึ้นมาแทนได้ไหมค่ะ นี่เป็นปัญหาของทางหมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปินเหนือที่ได้นำเอาขึ้นมาค่ะ ขอนำเรียนไว้เท่านี้ค่ะ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตฝากผ่านไปทางผู้อำนวยการกองช่างครับ ในกรณีข้อที่ ๓ การกั้นเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน คือว่าถ้าจะมีการเข้าดำเนินการอย่างไรก็ขอให้แจ้งให้ทางสมาชิกสภาด้วยอีกทีนะครับ เพราะว่าในหลายๆโครงการอาจจะมียะไรที่จะต้องมีการขยับขยายสักเล็กน้อย อย่างเช่นในกรณีของหมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปินใต้ครับในเรื่องของรั้วจะต้องมีการเข้าไป เพราะว่าครั้งแรกที่ได้ไปทำนั้นได้ติดแนวของที่ดินจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไร แต่ว่าในรอบนี้จะติดอยู่ในแนวของลำน้ำสาธารณะ จะต้องมีการเข้าไปดูด้วยกันว่าดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับหน้างานด้วยครับ ถ้าเราไม่ได้มาทำการตกลงกันก่อนเกรงว่าในวันข้างหน้าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านอธิป ภัทรบรรพต

### นายอธิป ภัทรบรรพต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอธิป ภัทรบรรพต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๕ ขออนุญาตสอบถามในโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ขอเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท อยากจะสอบถามว่าพื้นที่ตรงนั้นจะได้ทั้งหมดไหมครับ ในพื้นที่ ๑,๔๕๐ ตารางเมตร แล้วที่ได้คิดดู ในพื้นที่ ๑,๔๕๐ ตารางเมตรนี้จะเท่ากับเกือบหนึ่งไร่ คิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดครับ แต่ที่ได้ดูในแบบคร่าวๆที่ได้เข้าไปสอบถามดู คือว่าจะดำเนินการเฉพาะแค่ตรงกลางครับไม่ได้ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดครับ และได้มีรายละเอียดย่ออีกว่าเวลาในการออกแบบนั้นควรที่จะมีการถามทางสมาชิกสภาหรือว่าทางผู้นำของหมู่บ้านด้วย ตรงนั้นที่ผมดูแล้วจะเป็นลานประเพณีในการตั้งลานวอจะมีต้นไม้ต้นสนอยู่ อย่างน้อย ๔ มุม และที่ตั้งเสา ตรงนั้นอีกจะต้องมีอยู่ ๖ หลุม ในหลุมทั้งหมดที่ผมได้ดูแล้วต้องมีประมาณ ทางนอก ๔ หลุม ด้านในอีก ๕ หลุม ตรงนี้จะต้องมีวงกลมเพื่อเว้นไว้ นี่จึงว่าที่ได้มีการกำกับตลอดเรื่องแบบ ในการประชุมต้องให้ทางสมาชิกสภาได้ดูด้วย เพราะว่าอย่างน้อยเมื่อได้ดูแบบแล้วถ้าเกิดผิดพลาดจะสามารถที่จะช่วยกันแก้ไขได้ ถ้าไม่อย่างนั้นลานวอจะไม่ได้เป็นลานวอ จะมั่วแต่ต้องทุบคอนกรีตครับ ตอนนี้ในแบบที่ผมดูแล้วแค่เทคอนกรีต คือว่าผมอยากให้ทางช่างได้มาปรึกษาหารือกันว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนในเนื้อที่ ๑,๔๕๐ ตารางเมตร ต้องมีการถามทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านด้วยครับว่าจะเอาตรงไหนเป็นห่วงนะครับเวลาในการที่จะไปเปิดของมา เมื่อได้มีการไปถึงมือของทางผู้รับเหมาแล้วจะแก้ไขได้ลำบากพยายามจะเน้นว่าในการเขียนแบบขอให้นำมาให้ทางสมาชิกสภาและทางผู้นำของหมู่บ้านได้ดูก่อนครับว่าจะไปในแนวทางไหน ผมเห็นว่าในแบบอันเก่าที่ทางช่างคนเก่าได้เขียนไว้ไม่ตรงครับและไม่ถูกต้องทำไม่ได้ครับ ในโครงการของหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่นั้นผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน



### นายสวัสดิ์ สุทิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุทิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตสอบถามไปยังผู้อำนวยการกองช่างครับ ว่าโครงการของหมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร บ้านสวนซา หมู่ที่ ๗ (ห้วยจะนะ) ขอเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตัวของโครงการนั้นได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วบ้างครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

### นายณนัย จันทะการ,ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ในโครงการของทางบ้านสวนซา หมู่ที่ ๗ (ห้วยจะนะ) กำลังดูแบบอยู่ครับว่ายังมีโครงการอื่นอีกที่จะต้องดำเนินการครับในการเร่งด่วน ในโครงการนี้จะเป็นอาคารอเนกประสงค์ในแบบเดิมนั้นคงจะมีอยู่ครับ ตามที่ได้ประสานกับทางนายช่างคนก่อน ผมคงจะต้องทำในเรื่องของราคาและจะได้วางแผนว่าจะลงดำเนินการเมื่อไหร่ครับ ส่วนของอาคารนั้นจะมีอยู่หลายหลังครับ คือตั้งแต่หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๑๔ ที่ว่าจะต้องเข้าไปประชุมของทางอำเภอครับ จะต้องมีการเตรียมไว้ ซึ่งโครงการนี้คงไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่ามีอยู่แล้วที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้ ต้องดูในช่วงเวลาก่อน

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตพูดถึงโครงการของทางหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ครับ ที่ว่ามีความต้องการในเรื่องของลานวอครับ คือว่าผมอยากจะสอบถามไปยังท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านทักษิณ นิตกุลวรวัช กับทางท่านสมาชิกสภาของเราที่อยู่ทางบดอยครับ อยากจะสอบถามว่าในการทำลานวอนั้น ในความเป็นจริงแล้วในการทำลานวอจะมีการทำพิธีในสนามที่เป็นพื้นดินหรือว่าเป็นพื้นที่เป็นคอนกรีตจะสามารถทำพิธีได้ไหมครับ และเป็นพื้นที่ไหนที่จะเกิดความเหมาะสมกว่ากัน เพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าทางช่างได้เข้าไปจะได้ทำการคำนวณในการทำลานวอนั้น ตามจารีตประเพณีของทางพี่น้องทางบดอยนั้นจะต้องการที่จะจัดกิจกรรมบนพื้นที่ที่เป็นพื้นดินใช้ไหมครับ อย่างเช่นว่าทางช่างชุดก่อนอาจจะคิดว่าจะทำในที่ตรงไหนก็ได้ จึงอยากจะสอบถามว่าในการทำลานวอตามจารีตประเพณีในการทำนั้น จะเป็นพื้นดินกับที่จะทำเป็นพื้นซีเมนต์จะเป็นไปตามแนวทางไหนครับ ขออนุญาตเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

### นายทักษิณ นิตกุลวรวัช,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา นายองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายทักษิณ นิตกุลวรวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของลานวอของชนเผ่าลาหู่ครับ ในจารีตประเพณีตามหลักแล้วมาการเต้นบนพื้นดินครับ แต่ว่าในเมื่อทางผู้นำและชาวบ้านได้ไปเห็นทางหมู่บ้านอื่นแล้ว ต้องการที่จะได้พื้นที่ตรงนั้นคือเห็นด้วยในการทำหลุม ๘ หลุมเพื่อที่จะต้องไม่ได้หุบในภายหลังครับ ถ้าหุบในภายหลังคงจะไม่ไหว ต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ขอฝากผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ จะต้องมีการปรึกษากันในหลายๆฝ่าย เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ต้องการแก้ไขในภายหลังครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ในโครงการของหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่คะ เดียวนี้ในการพัฒนาได้เป็นไปตามยุคตามสมัย แต่ขอให้เข้ากับ



วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่นไม่มีหลุมก็ให้เพิ่มเติมหลุมเข้าไป ตามความต้องการของทางชุมชน ถ้าว่าได้มีการเขียนแบบไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบในสภาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคือใช้ในแบบเดิมให้ทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ได้ไปปรึกษาทางผู้อำนวยการกองช่างว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีค่ะ ขอให้ได้ไปติดตามทางกองช่างด้วย ในโครงการปี ๒๕๖๓ เราจะได้ดำเนินการนั้นก็คงจะเป็น ปี ๒๕๖๔ ยังมีเวลาที่จะทำการแก้ไขอยู่ค่ะ อย่างเช่นในแบบเก่านี้อาจจะมีปัญหาในการที่จะขุดเจาะที่หลัง ก่อนที่เราจะดำเนินการนั้นขอที่จะเปลี่ยนแปลงแบบได้อยู่ค่ะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะคะ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกไหมค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

### นายณัฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ในเรื่องของการขออนุมัติเงินที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือเราจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้นใกล้จะหมดในอีกไม่กี่วันแล้ว ในโครงการของแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ นั้นก็ยังมีอยู่และโครงการใหม่โครงการต่างๆ นั้นจะติดปัญหาตรงความล่าช้า เกือบทุกปีคือว่าเราพัฒนานั้น เป็นองค์กรที่ใหญ่ในการพัฒนานั้นค่อนข้างจะเยอะ คิดว่าทางบุคลากรทางกองช่างนั้นน้อย ซึ่งเดี๋ยวนี้ทางกองช่างได้มีการเสริมพนักงานเข้ามาอีกหลายท่าน ที่ได้ไปร่วมทำงานกันมา ก็มีความยินดีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้นกำลังที่จะหมดลง มีการกั้นเงินไว้ให้ จึงอยากให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเราได้มีการจัดทำโครงการไว้อยู่มาก คือว่าอยากที่จะให้โครงการในปี ๒๕๖๓ ที่เราจะได้กั้นเงินในต่อไปนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ รวมทั้งโครงการอันเก่าที่ได้มีการก่อกั้นผู้กั้นแล้วและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายขอให้เร่งดำเนินการให้รวดเร็วอีกนิด เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลม่อนปินได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์กับโครงการของแต่ละหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด ขอฝากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่างได้ดูแลในเรื่องของโครงการให้ออกมาให้รวดเร็วอีกนิดครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามในโครงการของหมู่บ้านของท่าน เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านไพศาล จำรัสศิริพร

### นายไพศาล จำรัสศิริพร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพศาล จำรัสศิริพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑ ในโครงการของหมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่หน้าโรงเรียน ที่ได้มาดูในแบบแล้วไม่ตรงตามความต้องการของทางหมู่บ้าน เพราะว่าที่ผ่านมาจากผู้นำของหมู่บ้านได้มีการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปวัดสำรวจดูแต่ว่าในการออกแบบมานั้นยังงงอยู่ครับว่าจะมีการผ่านไปทางบ้านของทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(นางจ้าม ทองใจ)หรือไม่ คือว่าในการนำช่างเข้าไปสำรวจทางผู้นำของชุมชนนั้นได้ไปด้วยอยู่ แต่ว่าการออกแบบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ เพราะว่าผมเกรงว่าโครงการอาจจะตกไปครับ ในความต้องการในหมู่บ้านกับการออกแบบมาไม่ตรงกันแล้วสุดท้ายมามีการออกแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็ทำให้โครงการตกไปได้ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายกรุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกรุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตตอบคำถามของทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำของทางหมู่ที่ ๑๑ ถ้าผมจำไม่ผิดได้นำเข้าในสภา ๓ ครั้งแล้วอยากได้ข้อเท็จจริงและได้ให้ทางสภาเห็นชอบแล้วถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการนำเข้าสู่สภาเพื่อให้ทางสภาได้อนุมัติอีก จะเป็นการได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ ถ้าดำเนินการไม่ทันโครงการนี้อาจจะตกหล่นได้ จะต้องเป็นในเงินสะสม และถ้าตกไปจะไม่อยู่ในแผนแล้ว จะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ในโครงการนี้เราได้มีการปรึกษากัน



แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือทางสมาชิกสภา และท่านได้ไปสำรวจและบอกพิกัดร่วมกับทางช่างแล้วว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาได้ครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง

#### นายณณีย์ จันทะการ, ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณณีย์ จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ โครงการนี้ที่ได้ไปปักพิกัดนั้น ผมได้ดูจากโครงการเดิมครับ จากหลังโรงเรียนมาผ่านหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะลงไปทางลงจะเป็นทางลาดชันลงไป แต่ไม่ได้ไปทางแห่งนี้ครับ นี่เป็นโครงการที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทำซึ่งเป็นโครงการของอันเก่าครับ โครงการเก่านี้สามแสนกว่าเป็นห้าแสนกว่าบาท แต่ความยาวรวมแล้ว ๑๕๙ เมตร ตรงนี้ถ้าจะมีการแก้ไข ผมพอจะมีทางออกให้ครับ อย่างที่ท่านสมาชิกสภานั้นอยากจะได้ท่อ จำนวนประมาณ ๑๖ ท่อน ไว้เพื่อระบาย ผมคิดว่าน่าจะตัดในเรื่องของบ่อพักออกตรงนี้ก็เอาไปลงในรายการท่อก็จะมีความยาววางน้ำเท่าเดิม เพราะว่าเงินในส่วนของบ่อพักนี้จะประมาณสามหมื่นกว่าบาทจะนำที่ตัดให้เป็นท่อ และความยาววางน้ำก็ได้เท่าเดิมครับ ไม่ได้เกิดความเสียหายและโครงการงบประมาณเท่าเดิม ความยาวของรางระบายน้ำเท่าเดิมเพียงแต่เราตัดในเรื่องของบ่อพักออกเพื่อเพิ่มในส่วนของท่อเหลือไว้บ่อพักเพียงหนึ่งบ่อนี้จะเป็นทางออกจะได้ไหมครับ ในความตั่งการนั้นอาจจะต้องการท่อระบายน้ำเชื่อมออกไปที่ได้ปรึกษากันนะครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านธัญชัย จำรัสศรีไพร

#### นายธัญชัย จำรัสศรีไพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธัญชัย จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๑ ที่ผ่านมาก็ได้ไปสำรวจวัดดูจากที่ปล่อยน้ำมาถึงที่บ่อพักนั้นประมาณ ๑๖ กว่าท่อครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

#### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตครับ คือในแบบนั้นมีเรื่องของท่อหรือไม่จะเป็นในเรื่องของรางระบายน้ำเป็นบ่อพักและจะระบายทิ้งทีเดียว เพราะว่าโครงการนี้ผมจำได้ว่าได้มีการตกไปหลายรอบแล้ว คือว่าได้ผ่านกลางหมู่บ้านแล้วทางผู้รับเหมาไม่นำเอา โครงการงบประมาณได้ตกไป ผมได้มีการโยกงบประมาณเป็นโครงการที่ได้มาหน้าโรงเรียน คือว่าในตอนนั้นเราจะเอามาผ่านที่หน้าหมู่บ้านครับคือว่าจะใช้วิธีอะไรก็ไม่มีผู้รับเหมาท่านใดรับเอา จะได้มีการของเป็นโครงการรางระบายน้ำที่หน้าโรงเรียนเพื่อให้รองรับกับถนนคอนกรีต ที่ทางท่านว่าทำไมไม่ได้โครงการสักที ถ้าจำไม่ผิดโครงการนี้จะอยู่ในงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ เปลี่ยนตัวโครงการ และได้มีการกันเงินมาเรื่อยๆ ถ้าอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างว่าจะตัดในเรื่องของบ่อพักออกและเพิ่มในเรื่องของท่อเข้าไป วัตถุประสงค์นั้นคงเดิมคือเอาลงทางฝั่งเดียวเหมือนเดิม ตอนนี้อย่างท่านผู้อำนวยการกองช่างและทางผู้นำของหมู่บ้านของบ้านป่าคาให้ไปดูออกอีกทีเพื่อตกลงกันให้โครงการนี้จะได้จบลง เพราะว่าทางผมนั้นไม่สามารถที่จะเดินต่อไปไม่ได้ เพราะว่ามีผลกระทบต่อเกณฑ์การประเมินของทางผู้บริหารในตัวชีวิตของท้องถิ่น ผมต้องได้เสียแต่ในตรงนี้ไป ถ้าไม่ได้เข้าประกวดรางวัลก็ไม่มีอะไร เพราะว่าโครงการอย่างนี้แหละ เพราะว่าโครงการนั้นมันไม่ได้นิ่ง ในคณะจากคณะกรรมการการประเมินนั้นผมต้องได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไปที่จะได้เข้ารับรางวัลที่ขอการสนับสนุนทุกอย่าง ถ้าในตัวชีวิตในด้านนี้ผมได้ตกก็ไม่ได้เหมือนกัน ที่เราจะได้งบประมาณมาก็ไม่ได้เหมือนกัน ผมขอเรียนให้ทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านให้โครงการแต่ละโครงการนั้นให้มันเบ็ดเสร็จเลย เพราะในเรื่องบางอย่างนั้นมันไม่ได้จบที่เรา เช่นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ แต่การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในโครงการเดิมนั้นต้องมีการนำเข้าทางสภา



ถ้าเข้าทางสภาแล้วไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนต้องไปขอทางนายอำเภอเปิดประชุมวิสามัญเพื่อเอาโครงการนั้นบรรจุลงในแผน ถ้ามีเรื่องเดียวขอขออนุญาตทางท่านนายอำเภอไม่ได้อีก ต้องมีองค์ประกอบนั้นเยอะอยู่ ขอทำความเข้าใจด้วยนะครับ ให้ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ เข้าไปคุยใหม่กับทางผู้อำนวยการกองช่าง ในพื้นที่มีนลาดชั้นไม่จำเป็นที่มีบ่อพักก็ได้ ในบ่อพักน้ำคือดูชั้นน้ำคือพื้นที่ราบที่น้ำไหลไม่ทัน ให้ทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ได้เข้าไปดูและอาจจะเป็นสัญญาแนบท้ายโครงการเดิม จากบ่อพักเปลี่ยนเป็นท่อ ในวัตถุประสงค์หลักนั้นเป็นรางระบายน้ำเหมือนเดิม

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายสุทธิพร สุภา, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตยื่นข้อเสนอแนะรับทางท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ในเรื่องการติดต่อกการใช้โทรศัพท์ของท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ขอให้รับสายด้วยนะครับ และในการชี้จุดที่ดำเนินการก่อสร้างนั้นให้ทางผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ได้ชี้จุดพิกัดให้แน่นอนด้วยนะครับ เพราะว่าอาจจะไม่ได้เสียเวลา เพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาได้เสียเวลาไปมากครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ เพื่อผลประโยชน์ของทางหมู่บ้านของท่าน ให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องด้วยค่ะ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามแล้ว ขอมติในที่ประชุมค่ะ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้อนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่ก่อหนี้ จำนวน ๒๕ โครงการ ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ญัตติขอยกเวลาเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันซุ้มเฉลิมพระเกียรติสวนหย่อม จำนวน ๑ แห่ง เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายการุณ รัตนธรรม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ญัตติพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๕.๒.๔.๑ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ แห่งจะอยู่ในส่วนของสำนักปลัด ตามที่สำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑ บ้าย บัญชีโอนเงินงบประมาณครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ อนุมัติวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินไม่สามารถดำเนินโครงการที่ขออนุมัติดังกล่าวได้แล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันก่อนปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตามข้อผูกพัน ข้อ ๕๘ ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน เว้นแต่มีเหตุสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา ยื่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปีนั้น หากดำเนินการตามวรรค



หนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วต่อกรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้กรณีท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน) ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด

โครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาท อยู่ตรงสวนหย่อมหน้าซุ้มทางเข้าขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

#### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาทเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านณัฐพล รินแก้ว

#### **นายณัฐพล รินแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ ขออนุญาตสอบถามนะครับ ในโครงการนี้เราได้ให้การอนุมัติไปนานแล้วนะครับ ตั้งแต่ก่อนงานราชพิธี ตอนนี้นางเฉลิมฉลองได้แล้วเสร็จจะครับ ยังไม่มีการดำเนินการและได้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับ มันนานมากแล้วนะครับ มันน่าที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนที่มีงานราชพิธีนะครับ ทางสภานั้นก็รีบที่จะอนุมัติให้แต่พอถึงระยะเวลาที่จะดำเนินการก็ไม่ได้ดำเนินการ ในหลายๆโครงการก็เหมือนกันนะ ครับมาเร่งเอาตอนปลายๆเดือนปลายปีงบประมาณ แต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างดำเนินการไม่ทันก็เว้นๆบ้างก็ได้ครับ ในงบประมาณส่วนที่จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านอีกหลายส่วนอยู่นะครับ ในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของหมู่บ้านจะน้อยลงไป ถ้าถามจริงๆ เรากันไว้ทั้ง ๒๕ โครงการซึ่งทั้งหมดมี ๒๗ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วโครงการนี้ก็มาอีกแล้ว โครงการที่จะพัฒนาให้กับทางหมู่บ้านนั้นไม่ได้ดำเนินการสักที ได้ขออนุมัติจากทางสภาไป ทางสภาก็อนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้มีการดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้าไปเรื่อยๆ ควรที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างไปนานแล้วนะ ครับ ให้การอนุมัติจากทางสภาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่ได้ให้การอนุมัติเมื่อเดือนสองเดือนผ่านมานะ ครับ ขอขอบคุณครับ

#### **นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน**

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาทเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน





### นายการุณ รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในเรื่องโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาท ตัวในเรื่องของโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากทางสภา แต่ว่าในเรื่องของประมาณการเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่ใช่ในวันที่ได้มีการโอนงบประมาณนะครับ ได้เข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ทางท่านนายอำเภออาจได้เห็นชอบ จึงมีในเรื่องของป้ายจะได้รับการดำเนินการก่อสร้างทั้งในโครงการของส่วนสำนักปลัด จะเหลืออยู่จำนวน ๑ โครงการ ที่ได้อนุมัติในเรื่องของงบประมาณไปแล้ว พอที่ได้มีการสอบถามมาว่า เป็นอย่างไรถึงได้มีปัญหาอย่างนี้ ถึงไม่ได้รับการดำเนินการในช่วงตรงในงานรัฐพิธีและได้ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานมา ในเรื่องนี้ผมขอรับไปดำเนินการแก้ไขเองครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาทเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถาม จะขอมติจากที่ประชุมค่ะ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณกรณีไม่ก่องหน้าผูกพัน โครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธีจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๒๕ เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๐,๖๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ	๒๕	เสียง
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ต่อไประเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ ญัตติพิจารณาเพื่อขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ๕.๒.๕(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LTV) แบบ SMART TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา

### นายเอกภาค จันทรา,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ขออนุญาตท่านประธานสภาท่านก่อนนะครับ คือว่าในการประชุมในครั้งนี่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ ในการประชุมในครั้งนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อครับ ถ้าในเรื่องของกับข้างถ้าจะประชุมต่อก็ขอให้ส่งกับข่าวเลยนะครับ อย่าให้เหมือนกับคราวที่แล้วต้องรอกับข่าวนานเป็นชั่วโมงครับถ้าไม่ต่อก็ต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งครับ ขอนำเรียนในที่ประชุมครับ เพราะว่าในตอนนี้น้ผมคิดว่าไม่น่าที่จะเกิน ๕๐% เลยนะครับที่เราได้ดำเนินการประชุมกันมานี้

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีท่านสมาชิกสภาท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็นประการใด นำเรียนเสนอมาได้ค่ะ ว่าเราจะดำเนินการประชุมต่อหรือไม่ เรียนเชิญท่านสวัสดิ์ สุกิน

### นายสวัสดิ์ สุกิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ สุกิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาหารือกับทางฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนะครับ ถ้าว่าในการประชุมในครั้งนี่ยังไม่แล้วเสร็จยังคงค้างอีกเยอะ ขอให้การประชุมได้ดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้จะดีไหมครับ



### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ตอนนี้ทางท่านสวัสดิ์ สุทิน ได้มีการเสนอให้มีการดำเนินการประตอในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้ว มีสมาชิกสภาที่ใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นที่ต้องการที่จะเสนออีกไหมคะ เรียงเชิญคะ เรียงเชิญท่าน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

### นายสมนึก จันทร์หอม,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก จันทร์หอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ขออนุญาตนะครับ คือว่าผมเห็นด้วยกับทางท่านสวัสดิ์ สุทินครับ ที่ทางสภาจะได้ให้การพิจารณานี้คงค้างอีกเยอะมากในระยะเวลาที่จะดำเนินการนี้ ในโครงการที่จะเคาะเอาเงินของแต่ละกองนี้ เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ต้องมีการใช้เวลาที่เยอะมากครับ เพราะว่าจะได้เคาะเอาเงินของแต่ละจุดเข้ามาตั้งเป็นรายการใหม่จะทำให้ตามขั้นตอนของสภา ถ้าใช้เวลาจนถึงสี่ทุ่มนั้นคงจะได้อยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

### นางอารีย์ สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เพราะฉะนั้นทางประธานสภาขออนุญาตปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ และจะมีการประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ ในสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ปิดประชุมเวลา - ๑๖.๐๐ น.

(นายสุทธิพร สุภา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน  
การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ
(นายบุญมา เรือนคำจันทร์)		(นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง)	
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๑		สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๖	

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายสุทธิพร สุภา)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  
(นายสมนึก จันทร์หอม)  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน  
ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน